




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
7 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>นโยบายลดปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p> <p>-เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า ประเทศไทยกำลังถอยหลังลงคลองทุกด้าน รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรมว.มห. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมว.สธ. เห็นดีเห็นงาม ที่จะให้ผู้ที่ครอบครองยาบ้า 10 เม็ด เป็นผู้เสพ (เรื่องดีๆ ปัญหาเร่งด่วนปากท้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาแรงงาน มีตั้งเยอะไม่ทำ) เพียงเพราะจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอบายमुख และเปิดช่องให้มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างถูกกฎหมาย (เพียงเพราะผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่เข้าไปมีผลประโยชน์ในธุรกิจสถานบันเทิง) ไม่คำนึงถึงผลร้ายที่จะตามมาทั้ง เศรษฐกิจ และสังคม การเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ย่อมเป็นช่องทางทำมาหากินของอบายमुखทุกประเภท การเสพยาบ้า แค่มืดเดียว ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ในพริบตาเดียว สุดท้ายแล้วจะประกาศสงครามกับยาเสพติด จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จะรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเมาไม่ขับไปเพื่อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย นโยบายของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติดในปัจจุบัน จึงมอบกรมการแพทย์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ ประชาชน เป็นการสร้างความรอบรู้ Health literacy ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวทางข้อแนะของ สธ. แต่ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ความมั่นคงทางใจ เป็นเกราะป้องกันที่สำคัญ หากเยาวชนมีที่พึ่ง ระบายความอัดอั้นตันใจ และพลังกาย ก็อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งบุหรี่ปัฟฟารวมทั้งยาเสพติดอื่นๆ</p>	
<p><b>การอบรมทีม care D+</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเรื่องการสร้างทีมแคร์ดีพลัส (CareD Plus/Care D+Team) ซึ่งเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขให้เป็นทีมงานเชื่อมประสานใจ ทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ คอยดูแล ทำหน้าที่ที่เชื่อมโยงประสานข้อมูล เมื่อเข้าไปโรงพยาบาลจะมาช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยเหลือญาติคนไข้ ช่วยติดตามขั้นตอนการรักษา เพื่อประสานข้อมูลแก่ญาติ เพื่อให้การสื่อสารตรงกัน ลดความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัด สธ.ประมาณ 10,000 คน ให้เป็นทีมประสานใจ CareD+ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพสื่อสารวิกฤติโดยตรง คาดว่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค.2566 ถือเป็นครั้งแรกในการจัดทีมประสานใจ CareD+ ในโรงพยาบาล สธ. เพราะปัจจุบันการสื่อสารต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทุกคนเป็นสื่อได้ โลกออนไลน์ทำให้เข้าถึงกันหมด ทุกอย่างไวมาก หลายครั้งมีประเด็นรามาเกิดขึ้นบ่อย ตรงนี้หากเราสามารถสื่อสารได้ เตรียมรับมือและประเมินสถานการณ์เพื่อสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติได้ ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้</p>	-
<p><b>โรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย อาการปวดกระดูกคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ร้าวลงไปที่แขน มีอาการชาและอ่อนแรง บางรายเป็นมากพียงระวัง เพราะอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม กดทับเส้นประสาท หรือไขสันหลังได้ สำหรับการรักษาก็จะเริ่มจากการให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด แก้อักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้อ ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด การปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ในผู้ป่วยบางรายที่ปวดมากอาจจำเป็นต้องใช้เสื้อคออ่อนพุงคอ (soft collar) เพื่อช่วยลดการขยับคอ ซึ่งทำให้หายปวดได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นมากหรือหายได้ แต่ถ้าหากอาการปวดยังไม่หายหลังจากการรักษา 6-8 สัปดาห์ หรือผู้ป่วยเริ่มมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนหรือมือร่วมด้วย แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับเส้นประสาท</p>	
<p><b>เตือนวัยรุ่น Safe Sex</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, Hfocus)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย จากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน ทางกรมอนามัยจึงได้ดำเนินการสร้างความรอบรู้ด้านเพศสำหรับเยาวชน "รักเป็น ปลอดภัย" ด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) Safe Virgin มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม 2) Safe Sex หากจะมีเพศสัมพันธ์ ตนเองต้องปลอดภัย ใส่ถุงยาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3) Safe Abortion หากพลาดตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปรีกษาหน่วยบริการฯ เพื่อรับคำปรึกษา และ 4) Safe Mom ผ่าครรภ์คุณภาพ เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย</p>	
<p><b>ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มผูกพันผู้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)  - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. รก.อธิบดีกรมวิทย์ เผย สร้างระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มผูกพันผู้ขึ้น เพื่อรายงานผลการตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วย เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยารุนแรงของผู้ป่วย นำร่องที่รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา ซึ่งการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์จะทำให้แพทย์ผู้รักษาสสามารถเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยา โดยผลการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ เพียงครั้งเดียวจะสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งแพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อไปได้ ทั้งนี้สามารถตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p><b>นำดูขงแจกฟรีไปขายออนไลน์ มีความผิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ ,ไทยโพสต์ ,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์ ,nation, inn, thebetter,thereporter, linetoday ,สพ.91, thebangkokinsight, pptvhd36,mcot,amarintv.ch7 )  -นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกโรงเตือน เตือนผู้ที่นำดูขงแจกฟรีมาขายต่อออนไลน์ ให้รับหตุการกระทำ มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และประชาชนลงทะเบียนขอรับฟรีผ่านแอป “เป่าตัง”</p>	
<p><b>บอร์ด สปสช.ไฟเขียวใช้เร็กซ์ 'เนื้องอกในตา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ฐานเศรษฐกิจ hfocus sondhitalk ch7 news1live newtv.thecoverage )  -บอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ “วางแร่” รักษาเนื้องอกในตา ลดภาวะเสี่ยงมะเร็งตา ลดสูญเสียการมองเห็น รองรับ Quick win “มะเร็งครบวงจร” เพิ่มการเข้าถึงรักษา ซึ่งมีประสิทธิผล ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาน้อยกว่าฉายรังสี ปัจจุบันไทยมีเพียง รพ.รามาริตต์แห่งเดียวที่ให้การรักษา เป็น รพ.ที่รับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.ทั่วประเทศ คาดมีผู้ป่วย 16 รายต่อปี ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 84,800 บาทต่อราย เป็นงบประมาณ 1,356,800 บาทต่อปี</p>	
<p><b>สวรส.พัฒนาองค์กรทำวิจัยตอบโจทย์ประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ hfocus thecoverage)  - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สวรส. มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รรมช.สธ. เป็นประธาน มีการเสนอนโยบายและแผนการบริหาร สวรส.เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 3 ปีจากนี้ รองรับนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นยกระดับนโยบาย 30 บาท พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้ Quick win และรองรับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 สวรส. ในฐานะองค์กรวิชาการระบบสุขภาพของประเทศ ได้วางแผนบริหารจัดการในปี 2567 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา สวรส. ไปสู่ “Smarter HSRI for Better Health” โดยเสริมสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาการดำเนินงานและระบบสุขภาพที่ดีกว่า มีเป้าหมายระยะ 3 ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการนำเสนอการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการกระจายแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบท ซึ่ง รรมช.สธ. ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า งานวิจัยต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ว่า ปัจจุบันขาดแคลนหรือไม่ ถ้าขาดแคลน ขาดแคลนเท่าไรอย่างไร ตลอดจนการเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบในระยะยาวต่อไป</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข็ม  -มาแล้วฤดูกาลหมอกควัน ฝุ่นพิษ ล่าสุดกรมอนามัย เปิดศูนย์เฝ้าระวัง ประสานงาน ป้องกันผลกระทบจากฝุ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ในกทม. ปริมาณมล ภาควิสาณ ต่อไปจะเกิดหนักในภาคเหนือหลายพรรคร่วมรัฐบาลเคยแสดงวิสัยทัศน์ต่อฝุ่นช่วงหาเสียง เตรียมนำออกมาตรการได้แล้ว</p>	
<p><b>ผู้ป่วยจิตเวชยอดพุ่ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1  - กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สนง.นวัตกรรมการแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สนง.พัฒนาระบบราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เผยรายงานวิจัย "อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Mental Health in Thailand 2033) ระบุ ประเทศไทยพบผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ภายในเวลาเพียง 6 ปี คือตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2565 จากเดิมที่มีผู้ป่วยอยู่ที่กว่า 1.3 ล้านคน ก็เพิ่มเป็น 2.3 ล้านคน พร้อมมีข้อเสนอเชิงนโยบายว่า ไทยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ส่งเสริมความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่เมือง ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน รวมถึง ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ ThaiTribune</p> <p>- โพสต์ มูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ทำการประมวลผลการศึกษาทั่วโลกอย่างเป็นระบบ พบว่า การใช้บุหรีไฟฟ้า ทำให้เพิ่มผู้สูบบุหรี่รุ่นใหม่สูงถึง 3 เท่า และทำให้คนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วกลับมาสูบบุหรี่อีกสูงถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ใช้บุหรีไฟฟ้า ซึ่งข้ออ้างที่ว่าบุหรีไฟฟ้าไม่มีผลให้เยาวชนเริ่มต้นสูบบุหรี่ หรือ ที่อ้างว่าบุหรีไฟฟ้าจะสามารถทดแทนการสูบบุหรี่ได้นั้น ไม่เป็นความจริง</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งแจ้งข้อมูลที่แชร์ว่ามะเร็งเทอร์โบบพบในคนอายุน้อยที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแน่ชัดว่าวัคซีนโควิด 19 เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- สบยช. เผย คำแนะนำเรื่องดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และหากดื่มขณะตั้งครรรภ์ จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพ เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- อย. เผย ข้อมูลเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VC-1 (ตรา อีออปติมอร์ส) วิตามินบำรุงดวงตา ลดอาการคัน เคืองตา การอักเสบของดวงตา ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในอนาคต เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p><b>ศธ.จับมือ สธ.ร่วมพัฒนาสุขภาพ 'ม.ต้น'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโฆษก ศธ.เปิดเผยว่า สพฐ. และ สธ. จัดประชุมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ เนื่องจากปีที่ผ่านมา สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาสุขภาพครูโรงเรียนมัธยม เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ 1 ล้านคน มีความรู้ด้านสุขอนามัย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ปีนี้ ศธ.จะสานต่อ และขยายให้ครอบคลุมมัธยมต้น และโรงเรียนขยายโอกาส ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพ ทั้งกาย และใจ</p> <p>ด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับปี 2567 มีแผนการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กไทย 1 ล้านคน คือ ครูอนามัย นักเรียนชั้น ม.1-3 และโรงเรียนขยายโอกาส ให้มีความรู้ดังนี้ 1.ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2.รู้เท่าทันจิตใจตนเอง ผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตนเอง 3.รู้โทษทัณฑ์ พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด 4.ให้เด็กผู้หญิงมีทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ 5.สถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ จะร่วมขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ในผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ซึ่งตรงกับนักเรียนหญิงชั้น ป.5-ม.6 จะได้รับโอกาสในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV เป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้อนาคตของชาติ ห่างไกลจากอันตราย ส่งผลต่อความปลอดภัย ทั้งร่างกาย และจิตใจด้วย</p>	
<p><b>ติดโซลาร์เซลล์ให้รพ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ linetoday)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เดินทางมาเป็นประธานพิธีรับมอบและเปิดใช้ระบบโซลาร์เซลล์มูลค่า 1,500,000 บาท ที่คณะสงฆ์ จ.สมุทรสงคราม ได้ติดตั้งให้ รพ.อัมพวา โดยพระเดชพระคุณพระภิกษุวิสุทธีโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่งมอบชุดโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลอัมพวา ที่โรงพยาบาลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม</p>	
<p><b>ศูนย์หัวใจที่นครพนม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestatestimes)</p> <p>- จากกรณี ดาราหนุ่มโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ พร้อมคณะ รวมถึงมูลนิธิเทใจต่อทคอม ได้รับบริจาคในกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ โดยมีผู้สนับสนุนบริจาคร่วมโครงการ กว่า 87 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลคำม่วน สปป.ลาว ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ครอบคลุม เป็นงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท คาดว่าจะได้เปิดบริการได้เร็วขึ้นภายในปีนี้ (2566)</p> <p>ล่าสุด ดาราหนุ่มโตโน่ ภาคิน ได้เผยข่าวดีว่า ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่โรงพยาบาลนครพนม ภายใต้งบประมาณจากกิจกรรม ‘ว่ายน้ำข้ามโขง หนึ่งคนว่าย หลายคนให้’ ใกล้แล้วเสร็จ โดยคาดว่าชื่อของศูนย์ฯ แห่งนี้จะใช้ชื่อว่า ‘ศูนย์รวมใจ 2 ฝั่งโขง One Man and The River’</p>	
<p><b>ผลกระทบจากกัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ไทยรัฐ, workpoint, ChiangmaiNews, mono29, amarintv, pptv, sanook</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Arpapan Jaiman จ.เชียงใหม่ โพสต์ข้อความได้รับความเดือดร้อนจากคอนโดข้างห้อง ที่มีชาวต่างชาติมาเช่าอยู่ และมีผู้สมุดคุกักญาส่งกลิ่นบริเวณโถงทางเดินส่วนกลาง ทำให้ลูกชายวัย 4 ขวบต้องเข้า รพ.กะทันหัน แพทย์ระบุได้รับผลกระทบจากควันของกัญชา ต่อมาได้พยายาม แต่กฎหมายไทยไม่สามารถทำอะไรได้เลย จึงเดินเรื่องไปยังสำนักงานยุติธรรมและสาธารณสุข ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการเปิดกัญชาเสรี</p>	
<p><b>ซากหมูหมดอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน เติลินิวส์ สวพ.91 linetoday newtv.)          -นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุนพิน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพุนพิน สาธารณสุขอำเภอพุนพิน นายก อบต.พุนพิน และกำนันตำบลพุนพิน เดินทางไปตรวจสอบสถานประกอบการห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์แช่แข็ง ตั้งอยู่เลขที่ 5/6 หมู่ 1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน พบเป็นอาคารโรงเรือนชั้นเดียว มีห้องแช่เย็นขนาดใหญ่ 3 ห้องภายในแช่แข็งเนื้อสัตว์ชำแหละบรรจุถุงพลาสติก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ขอตรวจสอบใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ต่างๆ พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบการโรงงาน , ไม่มีใบอนุญาตกักเก็บเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เมื่อสอบถามอ้างว่าขนส่งเนื้อสัตว์มาจากโรงชำแหละที่ จ.กระบี่ ซึ่งใบสำแดงหมดอายุเมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 จึงให้เจ้าของห้องเย็นนำหลักฐานใบเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์มาแสดงภายใน 3 วัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่ร้านโกดังหมูสด บริเวณตลาดโชคปิ่นทอง เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ในโกดัง จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แช่แข็งหมดอายุ และพบเนื้อหมู ที่ไม่สามารถแสดงที่มาได้ จึงได้ทำการตรวจยึดน้ำหนักประมาณ 1 พันกิโลกรัม ไปทำลาย          ด้าน นายวิสูตร กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ามีผลความผิดหลายกรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตเปิดดำเนินการ และไม่ได้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และลักษณะเข้าข่ายโรงงาน จะให้ นายก อบต.พุนพิน ให้หยุดกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต เนื่องจากกระทำผิดกฎหมายในการจัดตั้งสถานประกอบการ และผิดกฎหมาย พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมดอายุ ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดโรคต่อผู้บริโภค ทางปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ สสจ.สุราษฎร์ธานี จึงได้มีการเก็บอายัดเนื้อหมูบางส่วน เพื่อนำส่งตรวจหาเชื้อโรคต่อไป</p>	
<p><b>รถกระบะ ชิงชนก้าแพงป้ายอนามัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ คมชัดลึก topnews amarintv linetoday)          -รถกระบะสีด้ายกสูงล้อสี่ทอง ขับมาบนถนนเส้นพานทอง-บ้านบึง เมื่อมาถึงทางโค้งอนามัยหนองหงษ์ หมู่ 3 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี รถกระบะได้ขับตรงพุ่งเข้าไปชนป้ายของอนามัย และกำแพงพังยับเยิน          นางชุลีกร กิตติกาแหง ผอ.รพ.สต.หนองหงส์ ฝากถึงเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวให้กลับมารับผิดชอบด้วย เพราะมีทรัพย์สินเสียหาย ต้องซ่อมแซมพื้นที่ และอยากฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนขับขึ้นเส้นนี้ต้องระวังให้มาก เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อย มีทั้งเจ็บสาหัสและเสียชีวิตมาหลายราย และตอนนี้มีการซ่อมแซมถนน ครั้งนี้ถือว่าโชคดีเป็นตอนกลางวัน ถ้าเป็นตอนกลางวันที่มีผู้ป่วยและชาวบ้านมาออกกำลังกายเครื่องเล่น อาจจะมีบาดเจ็บไปจนถึงเสียชีวิตแน่นอน</p>	